
         

 

       

 

 

กมธ. การศึกษา วุฒิสภา  
ให้ความส าคัญกับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของบุคลากรทางการศึกษา  

 
 
 
 
 
 

 

เมื่อวันพุธท่ี ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ คณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา ได้มีการประชุม ครั้งที่ ๒๔/๒๕๖๓  
โดยมี ดร.ตวง  อันทะไชย ประธาน กมธ. การศึกษา เป็นประธานในการประชุม โดยได้มีการพิจารณาประเด็นส าคัญ
เกี่ยวกับหนังสือของคณะกรรมการอ านวยการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนที่มอบให้คณะกรรมาธิการ
การศึกษาด าเนินการตามหนา้ที่และอ านาจ ซึ่งคณะกรรมการไดม้ีการเดินทางไปรบัฟังความคดิเห็นและข้อเสนอแนะ
ของประชาชนในพื้นที่จังหวัดนครปฐม และได้มีคณะกรรมการสถานศึกษาผู้ทรงคุณวุฒิของโรงเรียนในพื้นที่ได้แสดง
ความคิดเห็นและเสนอแนะ โดยขอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการพิจารณาทบทวนนโยบายการยุบหรือ 
ควบรวมโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพราะนโยบายดั งกล่าวได้ก่อให้ เกิด  
ปัญหามากมายในทางปฏิบัติ อาทิ ครูขอย้ายไปอยู่โรงเรียนที่มีนักเรียนจ านวนมากและไม่มีความเสี่ยงต่อการถูกยุบ
หรือควบรวม โรงเรียนที่จะต้องรับนักเรียนจากโรงเรียนที่จะถูกยุบมีนักเรียนในสังกัดเป็นจ านวนมากอยู่แล้ว หรือ
โรงเรียนถูกตดัอัตราก าลังและไม่มคีรูสอนท าใหเ้ด็กต้องเรยีนออนไลนแ์ทน ซึ่งปัญหาเหล่านี้จะก่อใหเ้กิดการล่มสลาย
ของชุมชนหลาย ๆ แห่งต่อไปได้ ซึ่งเรื่องดังกล่าวคณะกรรมาธิการได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะของบุคคลดังกล่าวมีประโยชน์และเกี่ยวข้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ จึงมีมติให้น าส่งเรื่อง
ดังกล่าวไปยังกระทรวงศึกษาธิการเพื่อด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

 
 
 
 

ฉบับที่ ๕๗/๒๕๖๓ วันพุธที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  

โทรศัพท์ ๐ ๒๘๓๑ ๙๒๑๗-๘   โทรสาร ๐ ๒๘๓๑ ๙๒๐๙ 
E-Mail : edu.senateth@gmail.com 
https://bit.ly/2lU4U6t 
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ภาพ – ข่าว โดย วีรศักดิ์ – ปรียานชุ 

 

   

 

  

 

นอกจากนั้น คณะกรรมาธิการยังได้มีการพิจารณาหนังสือร้องเรียนจากบุคคลในหน่วยงานการศึกษาต่าง ๆ  
จ านวน ๓ เรื่อง ซึ่งแต่ละกรณีล้วนมีความส าคัญเกี่ยวข้องกับการบริหารการศึกษา ดังนั้น คณะกรรมาธิการจึงต้องมี
การพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบและรอบดา้น ซึ่งจะได้มีการเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องในแต่ละกรณีเข้าร่วมชี้แจงให้ข้อมูล
กับคณะกรรมาธิการเพื่อพิจารณาต่อไป 

 

 

 

 

 

ล าดับสุดท้าย คณะกรรมาธิการยังได้มีการหารือเกี่ยวกับการลงพ้ืนที่เพ่ือรับฟังความเห็นและความ
ต้องการในการปฏิรูปการศึกษาของนักเรียน นิสิต นักศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องจากทั่วประเทศ  
โดยเบื้องต้น ในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ คาดว่าจะลงพ้ืนที่เพ่ือด าเนินการในเรื่องดังกล่าว ณ จังหวัดสกลนคร  
ช่วงเดือนมกราคม ๒๕๖๔   

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


